



สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย สรุปข่าวประจำสัปดาห์



วันที่ 14 - 20 กันยายน 2554

สศก.ประเมินน้ำท่วมจุดปริมาณข้าวหายจากระบบ 5.4 แสนตันข้าวเปลือก มูลค่า 3,400 ล้านบาท

นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า เชื้อราคาข้าวไทยจะอยู่ในระดับสูง สอดคล้องกับราคารับจำนำข้าวที่รัฐประกาศรับซื้อผ่านโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี 2554/2555 แม้จะมีกระแสข่าวการส่งออกข้าวของอินเดีย รวมถึงปริมาณสต็อกโลกเพิ่มขึ้นก็ตาม

นายภูมิ สารผล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า กำลังการรองรับข้าวจากโครงการรับจำนำที่รัฐบาลมีอยู่รับผลิตจากชาวนาได้ไม่จำกัดจำนวน ล่าสุดมีโรงสีเข้าร่วม 651 โรง ใน 50 จังหวัด และมีคลังสินค้า 146 แห่งใน 24 จังหวัด ซึ่งมันใจจะมีโรงสีและคลังสินค้าเข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นอีก

แม้จะยังไม่ได้สรุปสัญญาที่ องค์การคลังสินค้า (อคส.) และ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ต้องทำกับเอกชนที่เข้าร่วมโครงการ แต่เชื่อว่า不会有ปัญหา เพราะขณะนี้กำลังให้คณะทำงานเร่งดำเนินการ แต่ยอมรับว่าความล่าช้าที่เกิดขึ้น เนื่องจากการปรับปรุงสัญญาให้มีความรัดกุม โปร่งใสและสามารถลดต้นทุนภาครัฐได้มากขึ้น

นายชาญชัย วัชรนันท์ นายกสมาคมโรงสีข้าวไทย กล่าวว่า กำลังการสีข้าวของโรงสีในประเทศไทยมีมากถึง 100 ล้านตันต่อปี โดยโรงสีมีกำลังการสีแต่ละวันตั้งแต่ 50-3,000 ตันต่อวัน ปัจจุบันมีโรงสีในประเทศ 3,000 แห่ง ล่าสุดมีโรงสีแสดงความจำนงร่วมโครงการรับจำนำแล้ว ประมาณ 1,000 แห่ง ซึ่งโรงสีส่วนใหญ่จะกังวลเรื่องกำหนดเวลาสีแปร เพราะโรงสีมีพื้นที่เก็บข้าวจำกัด ส่วนใหญ่จะเก็บข้าวสดส่วน 20% ของกำลังการผลิตต่อวันเท่านั้น

นางนารีณัฐ รุณภัย รองเลขาธิการ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กล่าวว่า สศก.ประเมินความเสียหายจากเหตุการณ์น้ำท่วมล่าสุดช่วงต้นเดือนก.ย. ที่ผ่านมาพบว่า มีพื้นที่ทางการเกษตรถูกน้ำท่วมทั้งสิ้นประมาณ 4 ล้านไร่ ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ปลูกข้าวประมาณ 3.6 ล้านไร่ ไร่ คาดเบื้องต้นจะมีผลผลิตข้าวเสียหายประมาณ 540,000 ตันข้าวเปลือก มูลค่าข้าวเสียหายประมาณ 3,400 ล้านบาท ส่งผลให้ผลผลิตข้าวนาปี 2554/2555 นี้ ลดลงเหลือประมาณ 24.46 ล้านตันข้าวเปลือก จากเดิมที่คาดว่าจะมีผลผลิต 25 ล้านตันข้าวเปลือก

น้ำที่ท่วมในขณะนี้คาดว่าจะส่งผลต่อการปลูกข้าวนาปีรอบถัดไป เนื่องจากมีปริมาณน้ำในเขื่อนและอ่างเก็บน้ำหลายแห่งมากกว่า 90% ของความจุ ซึ่งจะส่งผลต่อการปลูกข้าวบนพื้นที่ดอนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขตชายฝั่งที่เสียหายจากน้ำท่วมได้ เพราะภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพื้นที่ปลูกข้าวมากประมาณ 50 ล้านไร่ หรือคิดเป็น 50% ของพื้นที่ปลูกข้าวทั่วประเทศ นางนารีณัฐ กล่าว

ส่วนโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี 2554/2555 สศก.เป็นห่วงว่า จะส่งผลให้เกษตรกรหันมาปลูกข้าวสายพันธุ์ที่เก็บเกี่ยวได้เร็ว แต่มีคุณภาพต่ำกันมากขึ้น เช่น พันธุ์ข้าวพวงเงินพวงทอง ที่มีระยะเก็บเกี่ยวไม่ถึง 90 วัน เพื่อนำข้าวมาร่วมโครงการให้เร็วที่สุด ซึ่งจะส่งผลให้มาตรฐานข้าวไทยลดลง อย่างเป็นมาในอดีต ที่โครงการรับจำนำต้องประกาศงดรับจำนำข้าวบางสายพันธุ์ที่ไร้คุณภาพมาแล้ว ขณะที่โครงการรับจำนำปีนี้ยังไม่มีการกำหนดห้ามข้าวคุณภาพต่ำเลย

ที่มา หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

ทูตพาณิชย์ยื่นจำนำข้าวไม่จุดส่งออก

นางสมจินต์ เปล่งขำ ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกาเปิดเผยว่า นโยบายรับจำนำข้าวของรัฐบาลจะไม่ส่งผลกระทบต่อการนำเข้าข้าวไทยในตลาดสหรัฐ แม้ข้าวไทย

ราคาจะสูงขึ้นในตลาดโลก เนื่องจากผู้บริโภคสหรัฐนิยมข้าวคุณภาพดีอย่างข้าวหอมมะลิ หากราคาปรับสูงขึ้นบ้างก็ ยังยอมรับได้ และจากการหารือกับผู้นำเข้าข้าวของไทยในตลาดสหรัฐเมื่อเร็วๆ นี้ยืนยันว่าผู้บริโภคจะซื้ออย่าง ต่อเนื่อง ทั้งนี้ สิ่งไทยต้องเร่งรัดคือการแก้ปัญหาปลอมปนข้าวไทย เพราะขณะนี้พบปัญหาเพิ่มขึ้นในตลาดสหรัฐ

“มีการนำข้าวคุณภาพต่ำกว่า เช่น ข้าวปทุมธานี หรือข้าวขาว มาผสมกับข้าวหอมมะลิ แล้วมาขายเป็นข้าว หอมมะลิ แต่ราคาถูกกว่ามาก ผู้บริโภคบางคนไม่รู้ก็ถูกหลอก เราก็คงสอบถามผู้นำเข้า ได้รับการชี้แจงว่า มีปัญหา ปลอมปนมาจากบ้านเรา ทั้งที่จริง ก่อนส่งออกข้าวหอมมะลิแท้ จะต้องตรวจสอบคุณภาพ และได้รับการรับรองจาก กรมการค้าต่างประเทศก่อน จึงต้องหาสาเหตุ และหาทางแก้ไข แต่ห่วงว่ายิ่งนานวัน ปัญหาจะมากขึ้นเรื่อยๆ และ แก้ไขยาก”

นายไพจิตร วิบูลย์ธนสาร อัครราชทูต (ฝ่ายการพาณิชย์) ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน กล่าวว่า การนำเข้าข้าวหอมมะลิในตลาดจีนไม่มีปัญหา เพราะผู้บริโภคที่กินข้าวหอมมะลิแท้เป็นคนมีฐานะดี

[ที่มา หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ และข่าวไทยรัฐออนไลน์](#)

‘จำหน่าย’ตลาดข้าวป่วน! ผู้ซื้อทั้งไทยซบอินเดีย

ภายหลังจากคณะรัฐมนตรีเห็นชอบโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปีฤดูกาลผลิต ปี 2554/2555 โดยไม่จำกัด ปริมาณ ตั้งแต่วันที่ 7 ต.ค.2554-29 ก.พ.2555 นโยบายดังกล่าวทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในวงการค้าข้าวว่าเป็น การแทรกแซงราคา และไม่ปฏิบัติตามกลไกตลาด เพราะกำหนดราคาจำนำสูง

นายนิพนธ์ วงษ์ตระหง่าน อดีตนายกสมาคมโรงสีข้าวไทย ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านข้าว วิเคราะห์ถึง แนวโน้มราคาข้าวปี 2554/2555 มองว่าราคาจะปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับปี 2553/2554 โดยมีแรงกดดันจาก 3 ปัจจัย หลัก 1. คาดว่าผลผลิตโลกจะออกสู่ตลาด 456.25 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2553/2554 ที่ออกสู่ตลาด 451.16 ล้านตัน หรือเพิ่มขึ้น 5 ล้านตัน 2. คาดว่าผลผลิตข้าวสาลีจะออกสู่ตลาด 30 ล้านตันเพิ่มขึ้นจากปีก่อน ซึ่งเมื่อราคาข้าวเจ้า สูงขึ้นผู้บริโภคต่างประเทศ สามารถหันไปบริโภคข้าวสาลีมากขึ้นแทน และ 3. สต็อกข้าวโลกสูงสุดรอบ 5 ปีอยู่ที่ 97.93 ล้านตันเพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่ 94.3 ล้านตัน

โดยกระทรวงเกษตรสหรัฐ (USDA) คาดการณ์ว่าปี 2554/2555 ไทยจะมีผลผลิตข้าวนาปี 20.75 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2553 ที่มีผลผลิตรวม 20.26 ล้านตัน เนื่องจากนาตอน ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้ผลผลิตดี ข้าวนา ปรังอยู่ที่ 12 ล้านตันข้าวเปลือก ส่วนเวียดนาม 25.43 ล้านตัน ลดลงจากปี 2553 ที่ 25.8 ล้านตัน ปากีสถาน 6.8 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2553 ที่มี 4.7 ล้านตัน จีน 138 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2553 ที่ 137 ล้านล้านตัน อินเดีย 97 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่ 95.3 ล้านตัน

ขณะที่ประเทศผู้ซื้อ อินเดียมีผลผลิต 37.3 ล้านตันเพิ่มขึ้นจากปี 2553 มี 37.1 ล้านตัน ฟิลิปปินส์ 10.8 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มี 10.55 ล้านตัน และพม่า 11 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มี 10.75 ล้านตัน ขณะที่ การค้าข้าวโลกคาดว่าจะอยู่ที่ 31.85 ล้านตันลดลงจากปีก่อนที่ 32.09 ล้านตัน เนื่องจากตลาดโลกมีสต็อกข้าวจำนวนมาก

จากข้อมูลดังกล่าวจึงมีความเป็นไปได้สูง ที่โครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาล จะขาดทุนเกินกว่า 1 แสนล้านบาทแน่นอน ในโครงการรับจำนำข้าวนาปี 2555 ทำให้ข้าวนาพร้อมจะทำนาปรังหลังน้ำลด และผลผลิตข้าวรอบ ใหม่จะออกสู่ตลาดพร้อมข้าวของเวียดนาม ซึ่งจะเป็นแรงกดดันให้ราคาข้าวในตลาดลดลงอีกครั้ง ดังนั้นรัฐบาลต้องรีบ รับคำสั่งซื้อ (ออเดอร์)

นายนิพนธ์ ย้ำว่า การเปิดรับจำนำข้าวทุกเมล็ดที่ 25 ล้านตันข้าวเปลือก ข้าวขาวตันละ 15,000 บาท ข้าว หอมมะลิ 20,000 บาท และข้าวเหนียว 18,000 บาท เป็นราคาที่สูงมาก จึงเป็นไปได้ที่ผู้ส่งออกจะเข้ามารับซื้อแข่ง กับรัฐบาล โดยผู้ส่งออกสามารถคาดการณ์ได้ว่า สิ่งรัฐบาลทำไปนั้น สุดท้ายแล้วจะไปไม่รอด ส่งผลให้ราคาส่งออก สูงถึงตันละ 800 ดอลลาร์ จากปัจจุบันอยู่ที่ตันละ 629 ดอลลาร์ ข้าวเปลือกอยู่ที่ 12,000 บาทต่อตัน ไม่ใช่ 15,000

บาท จึงเป็นเรื่องที่ผู้ส่งออกกังวลว่าราคาข้าวในตลาดจะขายได้จริงหรือไม่ ผู้ส่งออกไม่มีทางจะแย่งรับซื้อข้าว หลังรัฐเปิดรับจำหน่ายแน่นอน เพราะเอกชนมีสต็อกมีอยู่ 3 ล้านตัน ตอนนี้อายุกระบាយออก แต่สัญญาซื้อไม่มี หากต้องซื้อข้าวเปลือกมาอีก ค่าใช้จ่ายจะเพิ่มขึ้นทั้งดอกเบี้ยและโกดัง

นอกจากนี้ยังมีประเด็นที่น่าเป็นห่วงคือ สถานที่เก็บข้าวทั่วประเทศขณะนี้สามารถรองรับข้าวได้เพียง 15 ล้านตัน เป็นยุ้งฉาง 6 ล้านตัน ในส่วนของโรงสีรับข้าวได้อีกเพียง 2 ล้านตัน และโกดังเอกชนอีก 5 ล้านตัน สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัญหาทั้งสิ้น

"ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นทั่วโลกไม่ได้ส่งผลกระทบต่อผลผลิต เพราะไม่ได้รุนแรงถึงขนาดที่ผลผลิตอาหารของโลกจะได้รับผลกระทบหรือลดลงอย่างที่คิด ภัยจากน้ำท่วมเมื่อน้ำลดจะยังทำให้ผลผลิตข้าวนาปรังสูงขึ้น โดยเฉพาะปีหน้า" นายนิพนธ์ กล่าว

นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย คาดการณ์ว่า ตลาดข้าวโลกปี 2555 จะอยู่ในภาวะความต้องการลดลง ขณะที่ผลผลิตเพิ่มขึ้น โดยจะมีการค้าข้าวโลกปีนี้ 31.5 ล้านตัน ปี 2555 ลดลงเหลือ 30 ล้านตัน เพราะราคาข้าวสูงขึ้น ทำให้ผู้บริโภคหันไปบริโภคสินค้าโภคภัณฑ์อื่น เช่น ข้าวสาลี ที่ราคาต่ำกว่า และปีหน้าข้าวสาลีมีแนวโน้มผลผลิตเพิ่มขึ้นด้วย

ส่วนผลผลิตข้าวและสต็อกข้าวโลกของผู้ผลิตและผู้บริโภคปี 2555 เกินความต้องการ 1 ล้านตัน ตามคาดการณ์ของยูเอสดีเอ โดยเฉพาะจีนและอินเดีย ผู้ผลิตอันดับ 1 และ 2 ให้ความสำคัญกับการผลิตข้าวปีนี้มาก เพื่อลดความกดดันด้านความมั่นคงอาหาร สำหรับตลาดส่งออกปีหน้า ส่วนใหญ่เป็นตลาดเดิมๆ ในอาเซียน ได้แก่ อินโดนีเซีย ที่ยังคงนำเข้าข้าว แต่อาจไม่มากเท่าปีนี้ที่ 2 ล้านตัน ฟิลิปปินส์ น่าจะนำเข้า 1 ล้านตัน แอฟริกา เป็นตลาดที่ให้ความสำคัญกับราคา และอินเดียจะกลับมาส่งออกข้าวหนึ่งอีกครั้ง

"การที่ปีหน้าแต่ละประเทศนำเข้าข้าวลดลง เพราะปีนี้ได้นำเข้าสูงแล้ว หลังกังวลว่าข้าวจะมีราคาแพงขึ้นจากนโยบายรับจำหน่ายของไทย หลายประเทศ พยายามพึ่งตัวเอง และส่งเสริมการปลูกข้าวในประเทศทั้งอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์" นายชูเกียรติ กล่าว

สำหรับทิศทางตลาดข้าวปี 2555 ปริมาณข้าวจะสูงกว่าความต้องการ ทำให้ราคาลดลง ขณะที่ไทยสร้างสถานการณ์ และทำให้ราคาสูงขึ้น จึงน่าห่วงว่า จะต้องแบกภาระสต็อกจำนวนมาก ขณะที่เวียดนาม ราคามีทิศทางปรับขึ้นตามไทย ซึ่งผู้ส่งออกเวียดนามกังวลว่า หากปล่อยให้ราคาข้าวสูงเกินไป จะมีผลต่ออัตราเงินเฟ้อ และตลาดส่งออกข้าวจะหายไปเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอินเดีย ที่ประกาศส่งออกข้าว 2 ล้านตัน ล่าสุดมีคำสั่งซื้อเข้าไปที่อินเดียเกือบเต็มแล้ว คาดว่าอินเดียอาจประกาศส่งออกเพิ่ม เพราะราคาข้าวสูงเป็นเหตุจูงใจ

"เวียดนามยอมรับว่าโครงการรับจำหน่ายข้าวของไทย ส่งผลกระทบต่อราคาข้าวทั้งตลาดโลก เวียดนามก็กังวลทั้งตลาดส่งออก ที่จะเลือกซื้อข้าวราคาถูกกว่า เช่น ข้าวอินเดีย และผลกระทบต่อเงินเฟ้อในประเทศ เชื่อว่าเวียดนามไม่ตามราคาข้าวไทย เมื่อถึงตอนนั้นราคาข้าวไทยจะสูงอยู่ประเทศเดียว ทำให้อำนาจต่อรองลดลง ไทยจะเป็นตัวเลือกสุดท้ายในการสั่งซื้อข้าว" นายชูเกียรติ กล่าว

นายชูเกียรติ กล่าวว่า ขณะนี้ผู้ส่งออกส่วนใหญ่ไม่กล้ารับคำสั่งซื้อจากต่างประเทศสำหรับส่งมอบปีหน้า เพราะไม่สามารถคาดการณ์ราคาข้าวว่าจะมีต้นทุนอยู่ที่เท่าใด หากได้ราคาตามต้นทุนข้าวจากโครงการรับจำหน่าย ทำให้ราคาข้าวเฉลี่ยที่ตันละ 800 ดอลลาร์ ราคาสูงขึ้นจากปัจจุบันตันละ 100 ดอลลาร์ ขณะที่ผู้ซื้อจะรับราคาสูงได้ไม่เกินตันละ 10-20 ดอลลาร์ แต่เชื่อว่าจะมีผู้ส่งออกบางส่วน สามารถหาข้าวที่มีต้นทุนไม่สูง เพื่อส่งออกในราคาที่ตลาดรับได้ เฉลี่ยตันละ 700 ดอลลาร์ โดยเป็นข้าวจากส่วนที่หลุดจำหน่าย เช่น ชานาที่ไม่ต้องการเข้าร่วมโครงการ แต่จะราคาตันละ 1.3-1.4 หมื่นบาท

"ผมไม่ได้บอกว่าเราจะส่งออกข้าวไม่ได้เลยปีหน้า แต่จะส่งออกได้ 7-8 ล้านตัน โดยมีข้าวที่ไม่เข้าร่วมจำหน่ายยอมขายขาดทุนบ้าง ตอนนีรัฐกิจส่งออกข้าวค่อนข้างสับสน ไม่มีใครค่อยรับออเดอร์ เพราะต้องขายตันละ 800 ดอลลาร์" นายชูเกียรติ กล่าว

ร.ต.ท.เจริญ เหล่าธรรมทัศน์ ประธานบริษัท อุทัยโปรดิวซ์ จำกัด กล่าวว่า บริษัทต้องปรับตัว รับคำสั่งซื้อ เหนือที่จำเป็น เน้นมีสต็อกในมือเพื่อให้รู้ต้นทุนชัดเจน ก่อนโค้ดราคา ยอมรับทำธุรกิจแบบนี้เสี่ยงเสียลูกค้า เพราะ บริษัทเน้นค้าข้าวคุณภาพ พรีเมียม โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิ ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นห้างสรรพสินค้าในต่างประเทศ เช่น วอลมาร์ท ไม่สามารถรอความชัดเจนของผู้ส่งออกไทยรายเดียวได้ ต้องชัดเจน ราคาและปริมาณส่งมอบล่วงหน้า 3 เดือน เพื่อให้แน่ใจว่ามีสินค้าอยู่บนชั้น

"คิดว่าข้าวไทยคุณภาพดีกว่าอย่างเดียวยังไม่ได้ เพราะสถานการณ์ตลาดเปลี่ยนไป เศรษฐกิจประเทศ ปลายทาง ทั้งสหรัฐและยุโรปไม่ดี ถ้าข้าวราคาสูงมาก จะทำให้ตลาดไม่รับข้าวไทย เช่น จีน ปีนี้ส่งออกข้าว 5 หมื่น ตัน จากปีก่อนๆ 4-4.5 แสนตัน ซึ่งเห็นว่าตลาดไม่ตอบรับราคาข้าวไทย" ร.ต.ท.เจริญ กล่าว

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

ตั้งทีมตรวจสอบคุณภาพข้าว

นายภูมิ สารผล รมช.พาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการรับ จำนำข้าวว่า ที่ประชุมได้กำหนดแนวทางในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในโครงการรับจำนำข้าว โดยแบ่งแนวทางในการดูแลเป็นระดับ คือ การตรวจสอบและป้องปรามการทุจริตในช่วงการรับจำนำข้าว ตั้งแต่ก่อน รับจำนำทั้งการตรวจสอบโรงสีที่จะเข้าร่วมโครงการ การตรวจสอบโกดังกลางในการเข้าร่วมโครงการ โดยให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง องค์การคลังสินค้า (อคส.) องค์การตลาดเพื่อการเกษตร (อตก.) ดูแลในเรื่องของเงื่อนไข โกดังกลาง และการตรวจสอบชนิด ปริมาณ รวมถึงคุณภาพของข้าว ให้ได้มาตรฐานไม่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัย

นอกจากนี้ให้มีการคัดเลือกบริษัทตรวจสอบคุณภาพข้าวหรือ เซอร์เวเยอร์ ที่ได้มาตรฐาน ดูแลเรื่องการ ติดตั้งโทรทัศน์วงจรปิดภายในโกดัง รวมถึงการดูแลตรวจสอบตั้งแต่การส่งมอบข้าวสารเข้าโกดังกลางและการขนย้าย ข้าวสารออกอีกด้วย ขณะเดียวกันยังร่วมมือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) ส่งสายตรวจเฉพาะกิจ เข้า ตรวจสอบเพิ่มเติมเพื่อป้องกันในเรื่องการสวมรอยข้าวไม่มีคุณภาพในโกดังกลาง คาดว่าจะมีการจัดชุดสายตรวจ ประมาณ 15 กลุ่มเฉพาะกิจด้วยกันตระเวนตรวจในช่วงดำเนินการรับจำนำข้าว

นายภูมิกล่าวว่า กรมการค้าภายในยังมอบหมายให้กรมการค้าภายในจังหวัด ส่งเจ้าหน้าที่ประสานงานทำ ความเข้าใจกับโรงสีในพื้นที่ในเรื่องการกำกับดูแลคุณภาพข้าวเปลือกร่วมกับเจ้าหน้าที่ อคส. อตก.แบบรายวันตลอด ระยะเวลาการรับจำนำอีกด้วย ส่วนการชดเชยในพื้นที่ที่เกิดน้ำท่วม กระทรวงพาณิชย์กำลังจัดหาวิธีการช่วยเหลือ เกษตรกรเพิ่มเติม โดยจะนำเสนอที่ประชุม ครม.สัปดาห์หน้า

ส่วนความคืบหน้าความพร้อมกับการเปิดจำนำข้าว ขณะนี้มีโรงสีเข้าร่วมโครงการแล้ว 621 โรงภายในพื้นที่ 50 จังหวัด และคลังสินค้าเข้าร่วมโครงการจำนวน 126 หลังในพื้นที่ 24 จังหวัดและคาดว่าจะมีโรงสีและคลังสินค้าเข้า ร่วมโครงการเพิ่มอีกเป็นจำนวนมากก่อนที่จะถึงเวลาเริ่มรับจำนำในวันที่ 7 ต.ค.นี้ ซึ่งจะเพียงพอต่อการเปิดโครงการ โดยหน่วยงานได้มีการเตรียมพร้อมทำความเข้าใจตั้งแต่ดูแลตรวจสอบคุณภาพข้าวตั้งแต่ที่โรงสีรับจำนำ ตรวจสอบ ก่อนเข้าโกดังกลาง ระหว่างอยู่ในโกดังกลาง และก่อนเคลื่อนย้ายจากโกดังเพื่อป้องกันการทุจริตปลอมปนข้าว และ สวมรอยนำข้าวไม่มีคุณภาพมาไว้ในโกดัง

ที่มา เดลินิวส์

เวียดนาม

สมาคมอาหารของเวียดนาม (The VietNam Food Association; VFA) รายงานว่า การส่งออกข้าวในช่วงวันที่ 1-15 ก.ย. 2554 มีจำนวน 218,896 ตัน มูลค่า 113.166 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และการส่งออกข้าวนับตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.- 15 ก.ย. 2554 มีจำนวน 5.536 ล้านตัน มูลค่า 2.638 พันล้านเหรียญสหรัฐ โดยปริมาณเพิ่มขึ้น 9% และมูลค่าเพิ่มขึ้น 23% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ คาดว่าในช่วง 9 เดือนแรก (ม.ค.-ก.ย) เวียดนามจะส่งออกข้าวได้ถึง 6 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 13.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

สถานการณ์ราคาส่งออกในช่วงนี้ปรับตัวลดลง โดยข้าวขาว 5% ราคาอยู่ที่ 545-550 เหรียญสหรัฐต่อตัน ลดลงจากระดับ 550-580 เหรียญสหรัฐต่อตัน เมื่อสัปดาห์ก่อน ขณะที่ข้าวขาว 25% ราคาอยู่ที่ 500 เหรียญสหรัฐต่อตัน ลดลงจากระดับ 510-520 เหรียญสหรัฐต่อตัน เมื่อสัปดาห์ก่อนเช่นเดียวกัน

มีรายงานว่าผู้ส่งออกของเวียดนามได้ขายข้าวขาว 15% ให้แก่ อินโดนีเซียจำนวน 400,000 ตัน ภายใต้ข้อตกลงของรัฐบาลต่อรัฐบาล คาดว่าราคาน่าจะอยู่ราวๆ 550 เหรียญสหรัฐต่อตัน เอฟโอบี

ที่มา Riceonline.com

อินเดีย

หลังจากที่รัฐบาลอนุญาตให้มีการส่งออกข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิได้แล้วนั้น มีรายงานว่ารัฐบาลจะติดตามภาวะการส่งออกอย่างใกล้ชิดเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อภาวะในประเทศ โดยจะมีการติดตามรายงานทุก 2 สัปดาห์ ทั้งนี้ถึงแม้ว่าในประกาศของกรมการค้าต่างประเทศจะไม่มีการระบุถึงปริมาณที่จะอนุญาตให้ส่งออกได้ แต่รัฐบาลจะงดการออกใบอนุญาตส่งออกเมื่อมีการขออนุญาตส่งออกครบ 2 ล้านตันแล้ว

มีรายงานว่า ผู้ส่งออกข้าวได้ขายข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิจำนวน 100,000 ตัน ให้แก่ผู้ซื้อจากไนจีเรียในราคาประมาณ 470 เหรียญสหรัฐต่อตัน

กระทรวงเกษตรเปิดเผยว่า ผลผลิตข้าวในฤดูการผลิตหลัก (kharif season) ในปีการผลิต 2011/12 คาดว่า จะมีจำนวน 87.1 ล้านตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 8% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ส่วนในฤดูการผลิตรอง (rabi season) คาดว่า จะมีจำนวน 15 ล้านตัน

ที่มา Riceonline.com

ปากีสถาน

กระทรวงพาณิชย์ (Ministry of Commerce) รายงานว่า การส่งออกข้าวบาสมาดิในช่วง ก.ค. 2553-เม.ย. 2554 เพิ่มขึ้นถึง 8% แต่เมื่อรวมข้าวทุกชนิดแล้วกลับปรากฏว่าการส่งออกข้าวลดลงประมาณ 1%

ทั้งนี้ในช่วงเวลาดังกล่าวมีการส่งออกข้าวบาสมาดิและข้าวชนิดอื่นจำนวนรวม 3.084 ล้านตัน มูลค่า 1.79 พันล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ส่งออก 3.423 ล้านตันมูลค่า 1.81 พันล้านเหรียญสหรัฐ

รายงานระบุว่าในช่วงเวลาดังกล่าวมีการส่งออกข้าวชนิดอื่นที่ไม่ใช่ข้าวบาสมาดิจำนวน 2.133 ล้านตันมูลค่า 1.01 พันล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งลดลงเมื่อเทียบกับจำนวน 2.57 ล้านตันมูลค่า 1.09 พันล้านเหรียญสหรัฐในช่วงเดียวกันของปีก่อน

สำหรับประเทศผู้นำเข้าที่สำคัญในช่วงเวลาดังกล่าว ประกอบด้วย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์จำนวน 0.21 ล้านตัน, อิหร่านจำนวน 0.113 ล้านตัน, โอมานจำนวน 0.075 ล้านตัน เป็นต้น

ที่มา Riceonline.com

บังคลาเทศ

The State Grain Buyer ของบังคลาเทศ คาดว่า บังคลาเทศจะลดปริมาณการนำเข้าข้าวในช่วงที่เหลือของปีงบประมาณนี้ (ก.ค. 2554 ถึงมิ.ย. 2555) เนื่องจากสต็อกภายในประเทศเพิ่มขึ้นเป็น 1.1 ล้านตัน หรือเกือบ 1

เท่าตัวเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน โดยคาดว่าจะนำเข้าข้าวเพียง 400,000 ตัน จากที่เคยคาดว่าจะต้องนำเข้า 800.000-900.000 ตัน

ทั้งนี้ คาดการณ์ผลผลิตข้าวจะเพิ่มขึ้นแต่ละระดับ 33.5 ล้านตันเมื่อเทียบกับในปีที่ผ่านมาที่ผลิตได้เพียง 32.2 ล้านตัน

ที่มา Riceonline.com

จีน

สำนักข่าวซินหัวรายงานว่า ข้าวพันธุ์ผสมสายพันธุ์ใหม่ของจีน (The yield of China's hybrid rice breed) หรือข้าว super rice ทำสถิติโลกใหม่ด้วยผลผลิตสูงกว่า 900 กิโลกรัมต่อ mu (0.067 เฮกตาร์)

นักวิชาการการเกษตรของมณฑลหูหนาน (Hunan Province) ในภาคกลางของจีน กล่าวในการแถลงข่าวว่า ข้าวสายพันธุ์ดังกล่าวซึ่งมีรหัสว่า DH2525 (Y two superior No. 2) ให้ผลผลิตในการเก็บเกี่ยวที่ 926.6 กิโลกรัมต่อ mu ในการทดลองปลูกที่เมืองหลงฮุย (Longhui) ของมณฑล Hunan

เพื่อรับประกันความแม่นยำของผลผลิต คณะผู้เชี่ยวชาญจากกระทรวงเกษตรของจีน (the Ministry of Agriculture ;MOA) จึงได้สุ่มเลือกข้าวจำนวน 3 แปลงจากทั้งหมด 18 แปลง บนพื้นที่ทดลองปลูก 107.9 mu เพื่อตรวจสอบการเก็บเกี่ยว

ทั้งนี้ ข้าวพันธุ์ DH2525 พัฒนาโดยหยวน หลงปิง (Yuan Longping) หรือ "บิดาแห่งข้าวพันธุ์ผสม (father of hybrid rice)" ซึ่งเริ่มพัฒนาข้าวพันธุ์ผสมในช่วงทศวรรษที่ 1960 โดยที่มวิจัยของเขาได้บรรลุเป้าหมายการเพิ่มผลผลิตเป็น 700 กิโลกรัมต่อ mu และ 800 กิโลกรัมต่อ mu ในปี 2542 และ 2548 ตามลำดับ โดยถูกบันทึกเป็นสถิติโลกทั้ง 2 ครั้ง

ที่มา Riceonline.com

อิรัก

คณะกรรมการรัฐพิชอิรัก (The Iraqi Grain Board) จะเปิดการประมูลซื้อข้าวขาวจำนวนอย่างน้อย 30,000 ตัน ในวันที่ 18 ก.ย. นี้

ที่มา Riceonline.com